

สาส์นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน พี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอที่เคารพ

พบกับกระผมประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวการบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นสำคัญ ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเพื่อความสุขของประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ เป็นหัวของเดือนปลายฤดูหนาวจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่จะมีปัญหาตามมาสร้างความลำบากความเดือดร้อนให้ประชาชน เช่น ปัญหาหมอกควันพิษหรือฝุ่น PM๒.๕ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของระบบหายใจ ขนาดเล็ก ๒๕ เท่าของเส้นผมสามารถซึมผ่านเข้าไปในเส้นเลือดของเราได้ สาเหตุเกิดจากควันจากท่อไอเสียรถยนต์ การเผาป่า ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ ปัญหาความแห้งแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ปัญหาการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเนื่องจากอากาศแห้งติดไฟได้ง่ายขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันฟันฝ่าปัญหา ในส่วนของการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง กระผมได้ให้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มาตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานเพราะผมถือว่าน้ำคือชีวิต ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในพื้นที่ไม่น้อยในแต่ละปี แต่ขาดการวางแผนจัดเก็บไว้ใช้ กระผมจึงได้จัดทำโครงการจัดหาอุปโภคบริโภคโดยการให้ประชาชนที่มีจิตอาสาเสริมกระสอบทรายเก็บน้ำไว้ใช้ในลำห้วยเสีย ๒ จุด หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ และทำฝายหินทิ้งลำห้วยแฮด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุดเพื่อรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนที่จะมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย การทำฝายหินทิ้งที่บริเวณลำห้วยแฮดที่นา นายสุธน เค้านา หมู่ที่ ๒ บ้านศรีสง่า กระผมจึงขอฝากพี่น้องให้ช่วยกันกักเก็บน้ำในพื้นที่นาของตนเองโดยการขุดสระ ทำบ่อขนมครกหรือนำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะพบความสุข เมื่อฤดูฝนผ่านไปปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะตามมา ในช่วงวันที่ ๓-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนำรถปรับเกรดพร้อมรถน้ำ รถอัดบดถนน ทำการปรับเกรดถนนระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรกระจายไปในทุกหมู่บ้านทั้งในเขตและนอกเขต อบต. ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งงบประมาณของ อบต.หนองปลาหมอเอง และงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่นรวม ๑๐ โครงการและยังเหลือโครงการที่รอการโอนงบประมาณอีกหลายโครงการทั้งที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ถังน้ำประปา ไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ถนนแอสฟัลท์ติก ถนนหินคลุก

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะปัญหาให้ความร่วมมือในการแก้ไข  
ปัญหาด้วยดีตลอดมา

นายจำรัส ปัตตานัง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ